



การตรวจสอบรายงานการเงิน  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเติน  
อำเภอบุงคล้า จังหวัดบึงกาฬ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเติน  
เลขรับ (ทอ.บ.1) 001  
วันที่ 8 เม.อ. 2565  
เวลา.....

ที่ ตผ ๐๐๕๖.๕ บก/๑๔๘

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบึงกาฬ  
เลขที่ ๑๙๓ หมู่ ๑ บ้านท่าสะอาด  
ตำบลโคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ  
จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๐๐๐

๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเติน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเติน

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเติน  
ที่ บก ๘๒๑๐๒/๐๔๐ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเติน จำนวน ๑ ชุด  
๒. ข้อสังเกตหรือรายงานข้อเสนอแนะการตรวจสอบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน  
๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเติน

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเติน อำเภอปทุมธานี จังหวัดบึงกาฬ ได้ส่ง  
รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเตินเพื่อให้  
ตรวจสอบ นั้น

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบึงกาฬ ได้ตรวจสอบรายงาน  
การเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเติน เสร็จแล้ว  
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๙๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ  
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอส่งข้อสังเกตหรือรายงานข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบรายงานการเงิน  
มาเพื่อดำเนินการตามข้อเสนอแนะ และควบคุมหรือกำกับมิให้เกิดข้อบกพร่องขึ้นอีก ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาวินัย  
การเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด ขอให้ท่านเร่งดำเนินการตามหนังสือแจ้งนี้ และแจ้งผลดำเนินการไปให้  
สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบึงกาฬ ทราบ ทุก ๖๐ วันจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ได้ส่งสำเนารายงาน  
ของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน และสำเนาข้อสังเกตหรือรายงานข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบรายงาน  
การเงินดังกล่าวให้ นายอำเภอปทุมธานี เพื่อทราบแล้วด้วย

- ผนวกส่งที่ เล่มของงบ ๒๐๒๐ N

เรียน ผอ. อบต.หนองเติน  
- ๕๑๐ ไป รด. พิจิตร

ขอแสดงความนับถือ **ร้อยตรีหญิง**

(ดวงเดือน สุนเท็ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเติน

(นายชาญยุทธ เขียวชาวุฒิพัฒนา)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบึงกาฬ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบึงกาฬ

โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๒๕๐๕ , ๐ ๔๒๔๙ ๒๕๐๖ ต่อ ๑๐๐

โทรสาร ๐ ๔๒๔๙ ๒๕๐๕ , ๐ ๔๒๔๙ ๒๕๐๖ ต่อ ๑๐๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban\_bkn@oag.go.th

แล้ว กอว. ส่ง สำเนา  
การไป รด. พิจิตร ที่ ๕๑๐

(นายบัวไข ประเคนคษา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเติน

ลับ



## รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเติน

### ความเห็น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเติน อำเภอป่าสัก จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า รายงานการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเติน อำเภอป่าสัก จังหวัดบึงกาฬ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงินในรายงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากหน่วยงาน ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่กำหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายงานการเงิน และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณเหล่านี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

### ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายเหตุ 2 เกณฑ์ในการจัดทำรายงานการเงิน หน่วยงานได้เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการจัดทำรายงานการเงินจากเดิมถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาเป็นมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยถือปฏิบัติกับรายงานการเงินตั้งแต่งวดปีบัญชี 2564 เป็นต้นไป และได้ทำการปรับปรุงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจากการใช้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าวเป็นรายการปรับปรุงเงินสะสมและส่วนของทุนยกมา

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยแสดงข้อมูลดังกล่าวไว้ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการบัญชีใหม่แล้ว

ทั้งนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่องดังกล่าว

### ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อรายงานการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอรายงานการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำรายงานการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำรายงานการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของหน่วยงานในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่มีข้อกำหนดในกฎหมายหรือเป็นนโยบายรัฐบาลที่จะเลิกหน่วยงานหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงิน

การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่ารายงานการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้รายงานการเงินจากการใช้รายงานการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในรายงานการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของหน่วยงาน



- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปร่วมกับความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของหน่วยงาน ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้หน่วยงาน ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของรายงานการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่ารายงานการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

LS

(นายชาญยุทธ เขียวชาญวัฒนา)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบึงกาฬ

Sin

(นางรัตติยา สาระวิพล)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ

ลับ





รายงานข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบรายงานการเงิน  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง อำเภอบุงคล้า จังหวัดบึงกาฬ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบึงกาฬ ได้ตรวจสอบรายงานการเงินของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง อำเภอบุงคล้า จังหวัดบึงกาฬ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และ  
ขอเสนอข้อสังเกตจากการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะ ดังนี้

ข้อสังเกต	ข้อเสนอแนะ
<p><b>การบัญชี</b></p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็งนำเสนอรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบึงกาฬ ตามหนังสือที่ บก ๘๒๑๐๒/๐๔๐ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ ไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด คือภายในเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ</p> <p>เป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๐๐ และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๐ วรรคหนึ่งให้หน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณและเงินอื่นใดรวมถึงการก่อหนี้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็งชี้แจงว่า เหตุผลที่นำเสนอรายงานการเงินประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ล่าช้าไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็งได้ลงฐานข้อมูลทรัพย์สินยังไม่ถูกต้องทำให้ต้องดำเนินการและตรวจสอบทรัพย์สินใหม่ทั้งหมดทำให้งบการเงินเสร็จไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>สั่งกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและพระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยเคร่งครัด</p>

ลับ

ข้อสังเกต	ข้อเสนอแนะ
<p>พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็งส่งรายงานการเงินให้ตรวจสอบไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด เป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมและพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเคร่งครัด</p>	<p style="text-align: center;"> (นายชาญยุทธ เชี่ยวชาญวัฒนา) ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบึงกาฬ</p> <p style="text-align: center;"> (นางรัตติยา สาวะริพล) นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ</p>

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง อำเภอป่าสัก จังหวัดบึงกาฬ


งบแสดงฐานะการเงิน


ณ วันที่ 30 กันยายน 2564


(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์	หมายเหตุ	
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	40,997,401.59
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	7	384,304.07
เงินลงทุนระยะสั้น	8	2,821,559.44
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	9	226,667.03
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	10	27,198.65
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>44,457,130.78</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		
ลูกหนี้ - ระยะยาว	<b>11</b>	60,000.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	12	8,351,890.99
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	13	22,193,622.68
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>30,605,513.67</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>75,062,644.45</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

  
 (นายยุทธ อดิโคตมี)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ ร.ต.   
 (ดวงเดือน ลุนเพ็ง)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง

  
 (นายบัวไข ประเคนคะชา)  
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง อำเภอป่าสัก จังหวัดบึงกาฬ


งบแสดงฐานะการเงิน


ณ วันที่ 30 กันยายน 2564


(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	
หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	14	42,332.45
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	15	168.00
เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น	16	469,962.08
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	17	1.40
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>512,463.93</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว	18	1,060,774.61
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>1,060,774.61</u>
รวมหนี้สิน		<u><u>1,573,238.54</u></u>
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		
เงินสะสม		59,258,130.42
เงินทุนสำรองเงินสะสม		12,285,284.93
รายได้สะสม		1,945,990.56
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		<u><u>73,489,405.91</u></u>
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		<u><u>75,062,644.45</u></u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

  
(นายยุทธ อะโคตมี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ ร.ต.   
(ดวงเดือน ลุนเพ็ง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง

  
(นายบัวไข ประเคนคะชา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง อำเภอป่าสัก จังหวัดบึงกาฬ

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน


สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564


(หน่วย : บาท)


รายละเอียด	หมายเหตุ	
รายได้		
รายได้จัดเก็บเอง	20	1,546,916.73
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้	21	13,982,480.20
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้	22	15,140,765.47
รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23	2,338.25
<b>รวมรายได้</b>		<b>30,672,500.65</b>
ค่าใช้จ่าย		
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	24	8,913,883.76
ค่าบำเหน็จบำนาญ	25	496,086.00
ค่าตอบแทน	26	125,630.00
ค่าใช้สอย	27	3,365,093.04
ค่าวัสดุ	28	604,163.47
ค่าสาธารณูปโภค	29	1,255,570.02
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	30	4,111,898.27
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	31	8,087,561.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	32	23,741.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<b>26,983,626.56</b>
<b>รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ</b>		<b>3,688,874.09</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

  
(นายยงยุทธ อะโคตมี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ ร.ต.   
(ดวงเดือน ลุนเพ็ง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง


  
(นายบัวไข ประเคนคชะ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง




องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง อำเภอป่าสัก จังหวัดบึงกาฬ  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

	หมายเหตุ	เงินสะสม	เงินทุนสำรองเงินสะสม	รายได้สะสม	รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 - ตามที่รายงานไว้เดิม		22,161,153.42	10,977,339.06	-	33,138,492.48
การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี	4	27,817,497.51	752,778.39	1,958,232.97	30,528,508.87
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 หลังการปรับปรุง		49,978,650.93	11,730,117.45	1,958,232.97	63,667,001.35
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำหรับปี 2564					
การรับเงินตกเป็นส่วนของทุน		268.00	-	-	268.00
การจ่ายจากส่วนของทุน		-	-	-	-
ปรับปรุงระหว่างปี		6,133,262.47	-	-	6,133,262.47
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด		3,145,949.02	555,167.48	(12,242.41)	3,688,874.09
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		59,258,130.42	12,285,284.93	1,945,990.56	73,489,405.91

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

  
 (นายยุทธ อดิโคดม)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ ร.ต.  
 (ดวงเดือน ลุนเพ็ง)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง

  
 (นายบัวไข่ ประสงค์งษา)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง อำเภอบุงคล้า จังหวัดบึงกาฬ  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง อำเภอบุงคล้า จังหวัดบึงกาฬ มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและปฏิบัติงานตามกฎหมาย นโยบาย ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการโดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศอบคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง มีเนื้อที่ประมาณ 59.00 ตารางกิโลเมตร มีหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง จำนวน 7 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 3,791 คน แยกเป็นชาย 1,916 คน หญิง 1,875 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง ตั้งอยู่ที่ 145 หมู่ 1 ตำบลหนองเต็ง อำเภอบุงคล้า จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38000 โทรศัพท์ 042-499-080

กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่

- 1) พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
- 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561)
- 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 29,808,000.00 บาท(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 29,111,000.00 บาท) โดยแยกเป็นงบบุคลากร จำนวน 10,731,576.00 บาท งบดำเนินงาน จำนวน 8,002,774.00 บาท งบลงทุน จำนวน 3,215,000.00 บาท งบเงินอุดหนุน จำนวน 2,588,000.00บาท รายจ่ายอื่น จำนวน 20,000.00 บาทและงบกลาง จำนวน 6,236,350.00 บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง มีหน่วยงานภายใต้สังกัดจำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองเต็งท่า หมู่ที่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองเต็งทุ่ง หมู่ที่ 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคังคา หมู่ที่ 4 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเล็บมือ หมู่ที่ 5 ซึ่งรับผิดชอบบริหารจัดการเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรของแต่ละแห่ง หน่วยงานภายใต้สังกัดดังกล่าวไม่เป็นหน่วยงานที่เสนอรายงาน และไม่มีการจัดทำงบการเงินแยกกัน รายการบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดทุกแห่งจึงได้นำมาแสดงไว้ในรายงานการเงินฉบับนี้

## หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดทำรายงานการเงิน

รายงานการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 731 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เรื่อง แนวทางการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แทนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารบันทึกบัญชีการจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

การจัดทำรายงานการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ได้แสดงข้อมูลของงวดก่อนเปรียบเทียบกับ เนื่องจากการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐเป็นครั้งแรก

รายงานการเงินนี้ได้รวมข้อมูลบัญชีของหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายใต้สังกัด ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.4/ว 2608 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 3020 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 3956 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 1109 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

## หมายเหตุ 3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่นำมาถือปฏิบัติ

ในปัจจุบัน องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองเต็งได้จัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ แทนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ดังนี้

- หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน



#### หมายเหตุ 4 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ในปีงบประมาณปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่นได้จัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ แทนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.4/ว 2608 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เช่น

- ผังบัญชีที่ใช้ในการบันทึกบัญชี
- วิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
- การคำนวณค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ
- สินค้าคงเหลือ และวัสดุคงเหลือ เป็นต้น

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น ต้องปรับปรุงงบการเงินซึ่งมีผลกระทบ ดังนี้

#### องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ

(หน่วย:บาท)

	ตามที่ รายงานไว้เดิม ณ 30 ก.ย. 2563	ผลกระทบจาก การถือปฏิบัติ	ตามที่ ปรับปรุงใหม่ ณ 1 ต.ค. 2563
<b>งบแสดงฐานะการเงิน</b>			
<b>สินทรัพย์</b>			
ที่ดิน อาคาร และครุภัณฑ์ - สุทธิ	-	2,781,320.21	2,781,320.21
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-	20,770,434.07	20,770,434.07
<b>หนี้สิน</b>			
รายจ่ายค้างจ่าย	5,040,040.00	(5,040,040.00)	-
<b>ส่วนของทุน</b>			
เงินสะสม	22,161,153.42	27,817,497.51	49,978,650.93
เงินทุนสำรองเงินสะสม	10,977,339.06	752,778.39	11,730,117.45

สำหรับสินทรัพย์ที่นำมาแสดงในรายงานการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้

1. ที่ดิน
2. สินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และมีมูลค่าตั้งแต่ 10,000.00 บาท ขึ้นไป
3. ครุภัณฑ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป และมีมูลค่าตั้งแต่ 10,000.00 บาท ขึ้นไป



โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(หน่วย:บาท)

	ตามที่ รายงานไว้เดิม ณ 30 ก.ย. 2563	ผลกระทบจาก การถือปฏิบัติ	ตามที่ ปรับปรุงใหม่ ณ 1 ต.ค. 2563
<b>งบแสดงฐานะการเงิน</b>			
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	837,345.47	837,345.47
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-	1,121,316.66	1,121,316.66
<b>หนี้สิน</b>			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	429.16	429.16
<b>ส่วนของทุน</b>			
รายได้สะสม	-	1,958,232.97	1,958,232.97

สำหรับสินทรัพย์ที่นำมาแสดงในรายงานการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้

1. ที่ดิน
2. สินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และมีมูลค่าตั้งแต่ 10,000.00 บาท ขึ้นไป
3. ครุภัณฑ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป และมีมูลค่าตั้งแต่ 10,000.00 บาท ขึ้นไป

**หมายเหตุ 5 สรุปนโยบายการบัญชีภาครัฐที่สำคัญ**

**5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด**

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เช็ค ดราฟต์ ธนาณัติ และเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์/เผื่อเรียก โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับรู้ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้

**5.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ**

รายได้ค้างรับ หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานภาครัฐหรือบุคคลภายนอกค้างชำระค่าบริการ ทั้งที่ถึงกำหนดชำระแล้วหรือยังไม่ถึงกำหนดชำระแต่ได้เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงรายการ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ

ลูกหนี้จากการขายสินค้าและบริการ หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานมีสิทธิได้รับชำระจากบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานอื่น ซึ่งเกิดจากการขายสินค้าและบริการอันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานปกติของหน่วยงาน หน่วยงานจะรับรู้ลูกหนี้จากการขายสินค้าและบริการตามมูลค่าที่จะได้รับโดยมีการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ส่วนที่คาดว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บได้

ลูกหนี้เงินยืม หมายถึง จำนวนเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้รวมถึงบุคคลภายนอก เพื่อนำไปทดรองใช้จ่ายในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอยู่ในระหว่างรอรับชำระคืน หรือรอการส่งชดใช้ใบสำคัญ

### 5.3 เงินลงทุนระยะสั้น

เงินลงทุนระยะสั้น หมายถึง เงินลงทุนที่หน่วยงานตั้งใจจะถือไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาการรายงาน

### 5.4 สินค้าและวัสดุคงเหลือ

วัสดุคงเหลือ หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติโดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูงและไม่มีลักษณะคงทนถาวร โดยแสดงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็งรับรู้รายการวัสดุที่จัดซื้อ/จัดหาเป็นค่าใช้จ่าย และคำนวณราคาวัสดุคงเหลือด้วยวิธีเข้าก่อนออกก่อน

### 5.5 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น หมายถึง ค่าจัดทำกรรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล ที่มีการจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันปีงบประมาณถัดไปและได้บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

### 5.6 ลูกหนี้-ระยะยาว

ลูกหนี้ - ระยะยาว หมายถึง ลูกหนี้ที่มีกำหนดชำระคืนเกิน 1 ปี

### 5.7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง แสดงรายการที่ดินตามราคาทุน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง รับรู้รายการ อาคาร และอุปกรณ์เฉพาะรายการที่มีมูลค่าขั้นต่ำต่อหน่วยหรือต่อชุด ตั้งแต่ 10,000.00 บาทขึ้นไป ยกเว้นรายการที่ได้มาก่อนปี 2563 จะรับรู้สินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และมีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป และครุภัณฑ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นต้นไปและมีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป

ราคาทุนรวมต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพและสถานที่ที่พร้อมใช้งานได้ตามประสงค์ของฝ่ายบริหาร ราคาทุนของสินทรัพย์ที่ก่อสร้างขึ้นเอง ประกอบด้วยต้นทุนค่าวัสดุ ค่าแรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่หน่วยงานจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้นจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ และตัดมูลค่าของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงออกจากบัญชีด้วยมูลค่าตามบัญชี ส่วนต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น





ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน คำนวณโดยวิธี  
เส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์ตามประกาศกำหนดอายุการใช้งานราคาสินทรัพย์ขององค์การบริหารส่วน  
ตำบลหนองเต็ง ดังนี้

อาคารถาวร	25 ปี
อาคารชั่วคราว/โรงเรือน	10 ปี
สิ่งปลูกสร้าง	
สิ่งก่อสร้างที่ใช้คอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงสร้างเหล็กเป็นส่วนประกอบหลัก	15 ปี
สิ่งก่อสร้างที่ใช้ไม้หรือวัสดุอื่น ๆ เป็นส่วนประกอบหลัก	5 ปี
ครุภัณฑ์สำนักงาน (ยกเว้นโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีอายุการใช้งาน 4 ปี)	8 ปี
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5 ปี
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ยกเว้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีอายุการใช้งาน 20 ปี)	5 ปี
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5 ปี
ครุภัณฑ์การเกษตร	
เครื่องมือและอุปกรณ์	3 ปี
เครื่องจักรกล	5 ปี
ครุภัณฑ์โรงงาน	
เครื่องมือและอุปกรณ์	3 ปี
เครื่องจักรกล	5 ปี
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	
เครื่องมือและอุปกรณ์	3 ปี
เครื่องจักรกล	5 ปี
ครุภัณฑ์สำรวจ	8 ปี
ครุภัณฑ์การแพทย์และวิทยาศาสตร์	5 ปี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3 ปี
ครุภัณฑ์การศึกษา	5 ปี
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5 ปี
ครุภัณฑ์กีฬา/กายภาพ	2 ปี
ครุภัณฑ์ดนตรี/นาฏศิลป์	3 ปี
ครุภัณฑ์อาวุธ	10 ปี
ครุภัณฑ์สนาม	2 ปี
ครุภัณฑ์อื่น	2 ปี

## 5.8 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน คือ สินทรัพย์ที่แสดงลักษณะทั้งหมดหรือบางส่วน ดังต่อไปนี้

- เป็นส่วนหนึ่งของระบบเครือข่าย
- มีลักษณะเฉพาะและไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางอื่นได้
- เคลื่อนที่ไม่ได้ และ
- มีข้อจำกัดในการจำหน่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง แสดงรายการสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานตามราคาทุน หักค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลดำเนินงานทางการเงิน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์ ประกาศกำหนดอายุการใช้งานราคาสินทรัพย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง ดังนี้

ถนนคอนกรีต	10 ปี
ถนนลาดยาง	3 ปี
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก	20 ปี
เขื่อนดิน	20 ปี
เขื่อนปูน	50 ปี
อ่างเก็บน้ำ	30 ปี
ถนนหินคลุก/ลูกรัง	1 ปี
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	10 ปี

กรณีที่มีการปรับปรุงสินทรัพย์ให้มีการใช้งานได้ดีขึ้น การคิดอายุการใช้งานให้นับส่วนที่เหลือจากการกำหนดอายุการใช้งาน

## 5.9 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย คือ จำนวนเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน การจ่ายเงินจะกระทำในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจเกิดจากข้อกำหนดของกฎหมาย ข้อตกลงหรือจากบริการที่ได้รับแล้ว หรือจากบริการที่ได้รับแล้ว เช่น เงินเดือนหรือค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค้างจ่าย ดอกเบี้ยค้างจ่าย หน่วยงานจะรับรู้ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเมื่อเกิดค่าใช้จ่ายและวัดมูลค่าด้วยจำนวนเงินที่ได้รับจากการก่อภาระผูกพัน

## 5.10 รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง

รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง หมายถึง เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าอาหารเสริม(นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม(กรณีมีเงินเหลือจ่าย)

## 5.11 เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น

เงินรับฝาก หมายถึง เงินนอกงบประมาณที่หน่วยงานต้องดำเนินการตามวัตถุประสงค์หรือต้องจ่ายคืนให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินตามเวลาที่กำหนด เช่น เงินรับฝากเงินประกันสัญญาที่มีกำหนดการส่งคืนภายใน 1 ปี เป็นต้น



## 5.12 เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว

เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว หมายถึง เงินรับฝากเงินประกันสัญญา และเงินรับฝากเงินประกันสัญญาเช่าที่ดินที่มีระยะเวลาการส่งคืนเกิน 1 ปี เช่น เงินรับฝากเงินประกันสัญญาที่ครบกำหนดจ่ายคืนหลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

## 5.13 รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย

รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย จะแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินของหน่วยงานที่สะสมมาในแต่ละรอบบัญชี ชองหน่วยงานจะนำมาบันทึกเพิ่มหรือลดส่วนทุน/สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ จัดทำรายงาน

## 5.14 รายได้จัดเก็บเอง

รายได้จัดเก็บเองเป็นรายได้ที่หน่วยงานจัดเก็บตามกฎหมายที่บัญญัติให้กระทำ ประกอบด้วยรายได้ภาษี รายได้จากค่าธรรมเนียม รายได้ค่าปรับ รายได้ค่าใบอนุญาต รายได้จากค่าเช่า รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล รายได้จากการขายสินค้าและบริการ และรายได้อื่น หน่วยงานจะรับรู้รายได้ในงบแสดงผลดำเนินงานทางการเงิน ซึ่งมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในการเกิดขึ้นของรายได้และสามารถวัดมูลค่าของรายการดังกล่าวได้อย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือ โดยใช้ราคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือค่างรับ ยกเว้นรายได้จากเงินบริจาค กรณีที่มีเงื่อนไขเป็นข้อจำกัดที่ต้องปฏิบัติตามในการใช้จ่ายเงินหรือได้รับความช่วยเหลือและบริจาคเป็นสินทรัพย์ที่ให้ประโยชน์แก่หน่วยงานเกินหนึ่งปี จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนของค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้นเกิดขึ้นหรือเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคา สินทรัพย์ที่ได้รับตลอดอายุของสินทรัพย์นั้น

## 5.15 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ หมายถึง ภาษีรัฐจัดสรรให้ เช่น ภาษีรถยนต์ ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสรรพสามิต ค่าภาคหลวงแร่ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน เป็นต้น

## 5.16 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ หมายถึง เงินอุดหนุนที่รัฐ เช่นรายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนรายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และรายได้ที่กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือหน่วยงานอื่นอุดหนุนให้ เช่น รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น เป็นต้น

## 5.17 รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด

รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด หมายถึง รายได้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน เป็นต้น

## 5.18 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร คือ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับบุคลากรและการจ้างงาน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ เป็นต้น หน่วยงานจะรับรู้ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเมื่อค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้น

#### 5.19 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน คือ ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เช่น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ขายไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือผลิตเอง เป็นต้น รายการเหล่านี้จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้น

#### 5.20 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเงินอุดหนุน หรือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือให้แก่องค์กรหรือบุคคลอื่น โดยไม่ได้รับผลตอบแทนทางการเงินหรือไม่ได้รับสินค้าและบริการใดเป็นการแลกเปลี่ยน โดยตรงค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนนี้อาจจ่ายตามกฎหมายตามนโยบายของรัฐบาลหรือเพื่อวัตถุประสงค์ ในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับ เช่น ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นต้น โดยทั่วไปหน่วยงานจะรับรู้ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเมื่อ เป็นไปตามเกณฑ์ การรับรู้ค่าใช้จ่าย

#### 5.21 ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายอื่น คือ ค่าใช้จ่ายประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น หน่วยงานจะรับรู้ ค่าใช้จ่ายอื่นเมื่อเกิดค่าใช้จ่ายนั้น



หมายเหตุ 6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย : บาท)
เงินฝากสถาบันการเงิน	40,997,401.59
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	<u>40,997,401.59</u>

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

	(หน่วย : บาท)
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	52,710.00
เงินให้กู้ยืม - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	120,000.00
รายได้ค้างรับ	50,739.07
รวม	<u>223,449.07</u>
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	160,855.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ)	160,855.00
รวมลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	<u>384,304.07</u>

เงินให้กู้ยืม - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ดังนี้

ปีงบประมาณ	ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	เกินกำหนดชำระไม่เกิน 30 วัน	เกินกำหนดชำระเกินกว่า 30 วัน	รวม
ปี 2564	120,000.00	-	-	120,000.00

ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ ดังนี้

ปีงบประมาณ	ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	เกินกำหนดชำระไม่เกิน 30 วัน	เกินกำหนดชำระเกินกว่า 30 วัน	รวม
ปี 2564	-	-	160,855.00	160,855.00

หมายเหตุ 8 เงินลงทุนระยะสั้น

	(หน่วย : บาท)
เงินฝากประจำ	2,821,559.44
รวมเงินลงทุนระยะสั้น	<u>2,821,559.44</u>

หมายเหตุ 9 สินค้าและวัสดุคงเหลือ

	(หน่วย : บาท)
วัสดุคงคลัง	226,667.03
สินค้าและวัสดุคงเหลือ - สุทธิ	<u>226,667.03</u>

หมายเหตุ 10 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(หน่วย : บาท)

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	27,198.65
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>27,198.65</u>

หมายเหตุ 11 ลูกหนี้ - ระยะยาว

(หน่วย : บาท)

เงินให้กู้ยืม - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	60,000.00
รวมลูกหนี้ - ระยะยาว	<u>60,000.00</u>

หมายเหตุ 12 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

(หน่วย : บาท)

ที่ดิน	348,000.00
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	9,497,000.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	(2,514,554.50)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - สุทธิ	<u>6,982,445.50</u>
ครุภัณฑ์	1,837,600.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์	(816,154.51)
ครุภัณฑ์ - สุทธิ	<u>1,021,445.49</u>
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	<u>8,351,890.99</u>

หมายเหตุ 13 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

(หน่วย : บาท)

ถนน	26,404,799.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - ถนน	(14,079,579.58)
ถนน - สุทธิ	<u>12,325,219.42</u>
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	21,219,339.93
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	(11,350,936.67)
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น - สุทธิ	<u>9,868,403.26</u>
รวมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	<u>22,193,622.68</u>

หมายเหตุ 14 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

(หน่วย : บาท)

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	5,979.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,353.28
ค่าใช้จ่ายอื่น	28,000.00
รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	<u>42,332.44</u>

หมายเหตุ 15 รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง

(หน่วย : บาท)

เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	168.00
รวมรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	<u>168.00</u>

หมายเหตุ 16 เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น

(หน่วย : บาท)

เงินรับฝากอื่น	189,427.08
เงินประกันสัญญา	280,535.00
รวมเงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น	<u>469,962.08</u>

หมายเหตุ 17 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

(หน่วย : บาท)

เงินเกินบัญชี	1.40
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น	<u>1.40</u>

หมายเหตุ 18 เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว

(หน่วย : บาท)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	814,429.61
เงินประกันสัญญา	246,345.00
รวมเงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว	<u>1,060,774.61</u>

หมายเหตุ 19 ภาระผูกพัน

- ภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมาบริการ

หน่วยงานมีภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมาเวรยามรักษาความปลอดภัย เป็นจำนวนเงิน 28,000.00 บาท

- ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

(หน่วย : บาท)

สัญญาที่ยังไม่รับรู้	
ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	2,223,000.00
รวม	<u>2,223,000.00</u>

ภาระผูกพันข้างต้นเกิดจากมูลค่าตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง และจัดหาสินทรัพย์

หมายเหตุ 20 รายได้จัดเก็บเอง

(หน่วย : บาท)

รายได้ภาษี	15,054.61
รายได้ค่าธรรมเนียม	197,199.80
รายได้ค่าปรับ	47,348.00
รายได้ใบอนุญาต	181,618.34
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	66,578.92
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	1,004,820.00
รายได้อื่น	34,297.06
<b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>	<b><u>1,546,916.73</u></b>

หมายเหตุ 21 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

(หน่วย : บาท)

รายได้ภาษีรถยนต์	392,608.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	8,596,073.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	1,514,167.61
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	40,785.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	3,025,903.30
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	28,927.91
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	16,710.70
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	367,303.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้</b>	<b><u>13,982,480.20</u></b>

หมายเหตุ 22 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้

(หน่วย : บาท)

รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	14,526,769.95
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	66,024.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	547,971.52
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้</b>	<b><u>15,140,765.47</u></b>



หมายเหตุ 23 รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(หน่วย : บาท)

รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	2,338.25
รวมรายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	<u>2,338.25</u>
รวมรายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	<u><u>2,338.25</u></u>

หมายเหตุ 24 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

(หน่วย : บาท)

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,388,942.02
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,394,827.41
โบนัส	467,364.40
เงินประจำตำแหน่ง	253,226.93
ค่าจ้าง	277,920.00
เงินตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,471,440.00
เงินค่าครองชีพ	95,340.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,400.00
เงินวิทยฐานะ	168,000.00
เงินสมทบ กบท.	314,060.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	46,743.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,620.00
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร	<u><u>8,913,883.76</u></u>

หมายเหตุ 25 ค่าบำเหน็จบำนาญ

(หน่วย : บาท)

บำนาญปกติ	239,850.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	256,236.00
รวมค่าบำเหน็จบำนาญ	<u><u>496,086.00</u></u>

หมายเหตุ 26 ค่าตอบแทน

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	125,630.00
รวมค่าตอบแทน	<u><u>125,630.00</u></u>

หมายเหตุ 27 ค่าใช้สอย

	(หน่วย : บาท)
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	68,790.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	24,234.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	695,948.87
ค่าเชื้อเพลิง	510.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	2,386,048.03
ค่าเบี้ยประกันภัย	2,437.14
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	2,760.00
ค่ารับรองและพิธีการ	12,225.00
ค่าเช่า	45,500.00
ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	70,600.00
ค่าวิจัยและพัฒนา	30,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	14,960.00
ค่าใช้สอยอื่น	11,080.00
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b><u><u>3,365,093.04</u></u></b>

หมายเหตุ 28 ค่าวัสดุ

	(หน่วย : บาท)
ค่าวัสดุทั่วไป	604,163.47
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b><u><u>604,163.47</u></u></b>

หมายเหตุ 29 ค่าสาธารณูปโภค

	(หน่วย : บาท)
ค่าไฟฟ้า	1,155,811.89
ค่าโทรศัพท์	10,732.10
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	86,594.03
ค่าบริการไปรษณีย์	2,432.00
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b><u><u>1,255,570.02</u></u></b>



หมายเหตุ 30 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

	(หน่วย : บาท)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	402,932.27
ครุภัณฑ์	289,613.62
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	3,419,352.38
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u>4,111,898.27</u>

หมายเหตุ 31 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค

	(หน่วย : บาท)
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	2,005,943.60
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	20,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	230,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5,284,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	394,017.40
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	127,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,700.00
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน	<u>8,087,561.00</u>
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค	<u>8,087,561.00</u>

หมายเหตุ 32 ค่าใช้จ่ายอื่น

	(หน่วย : บาท)
ค่าใช้จ่ายอื่น	23,741.00
รวมค่าใช้จ่ายอื่น	<u>23,741.00</u>

